



การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อคุ้มครองสิทธิและสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม



เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 นายพิศล พิรุณ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อคุ้มครองสิทธิและสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม โดยมีนางอภริณี โพธิ์พร้อม หัวหน้าโครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการว่า นับแต่เปิดโครงการเมื่อปี 2558 จนถึงปัจจุบัน มีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรภาคประชาสังคมเข้าร่วมดำเนินงานทั้งสิ้น 47 หน่วยงาน มีการทำงานร่วมกันทั้งมิติด้านนโยบายระดับชาติ และมิติด้านภาคปฏิบัติในพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่นำร่องทั่วประเทศจำนวน 12 จังหวัด เป็นการพัฒนาระบบการทำงานบูรณาการในการแก้ไขปัญหาของเด็กกลุ่มกระทำความผิดให้ตรงกับสภาพปัญหาและไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำ ซึ่งขณะนี้ดำเนินงานอยู่ในพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่นำร่องของคณะกรรมการยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม โดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางเริ่มที่กระบวนการวิเคราะห์สภาพปัญหา การวางแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามสภาพปัญหาทุกด้าน ในระหว่างที่ได้ถืออยู่ในกระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กจะได้อยู่กับครอบครัวชุมชนโดยไม่ต้องถูกควบคุมตัว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการทางปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา จากการดำเนินงานร่วมกันได้เห็นว่า การดูแลช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มเด็กที่ทำความผิดเป็นการทำงานปลายเหตุ ควรให้ครอบคลุมถึงเด็กอีก 4 กลุ่ม คือ กลุ่มเสี่ยงในการกระทำความผิด กลุ่มเสี่ยงที่จะถูกระทำ กลุ่มเด็กที่ถูกกระทำ และกลุ่มเด็กที่เป็นพยาน รวมเป็น 5 กลุ่ม ตามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อคุ้มครองสิทธิและสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว การจัดการประชุมในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงฯ โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย เข้าจัดกระบวนการเพื่อระดมความคิดเห็นให้เกิดความคิดต่อยอด มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ และหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 กลุ่ม รวมถึงผู้แทนคณะกรรมการยุติธรรมแบบมีส่วนร่วมจากพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่นำร่อง จำนวน 120 คน และได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “บูรณาการเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน” ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “คุยกันนอกศาล”

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “คุยกันนอกศาล” ออกอากาศทางสถานีวิทยุรัฐสภา F.M. 87.5 MHz ทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 20.00 – 21.00 น. สำหรับวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 เป็นการนำเสนอเรื่อง “พระราชบัญญัติจราจรทางบก” โดยนายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ